

ลงทะเบียนรับผ่านระบบ สพป.สป.2  
เลขที่รับ 18930 วันที่ 15 ก.ย. 2557  
เวลา 14.15 น.  
( ) กง. ( ) ขก. ( ) บค. ( ) นผ.  
( ) สค. ( ) สช. ( ) คน. ( ) ตสน.



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ ๓ ๒๕๕๗

๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง การใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรณีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งหนึ่ง ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อเสนอแนะให้กระทรวงศึกษาธิการกำกับหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดก็ตาม ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้ง ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้ประโยชน์ ต้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตจะนำไปใช้ในกิจการอื่นมิได้ ต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการจัดทำบัญชีแสดงขอบเขตที่ชัดเจนทุกด้าน การตัดไม้ออกจากพื้นที่ต้องแจ้งให้กรมป่าไม้ ทราบภายใน ๗ วัน ต้องระมัดระวังสอดส่องดูแลรักษาป่ามิให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่า เป็นต้น ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งส่วนราชการในสังกัด และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเคร่งครัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอแนะ และเป็นการป้องกันหน่วยงานในสังกัด ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด กรณีเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้ง ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งเวียนโรงเรียนในสังกัด ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ บุญรอด)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์  
กลุ่มบริหารสินทรัพย์  
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๗๔๗  
โทรสาร ๐ ๒๒๒๘ ๙๑๘๕